



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจันทาราม

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคก จำนวนเด็ก 16 คน เป็นเวลา 280 วันทำการ อัตรา 20.- บาท/คน/วัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจันทารามจำนวนเด็ก 40 คน เป็นเวลา 280 วันทำการ อัตรา 20.- บาท/คน/วัน โดยประมาณเป็นราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 268,080.- บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการคำนวณราคาต้นทุนการดำเนินงานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซอง สอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคา ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายการรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายการรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ - 6 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 19 ก.ย. 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก และยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 ก.ย. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 2 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 20 ก.ย. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ - 6 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 9 ก.ย. 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.nakhok.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-886122-4 ต่อ 21 และ 22 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่



คือ ณ วันที่ 6 ก.ย. 2559

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก